

Số: /TB-UBND

Bạch Thông, ngày tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận nội dung phiên họp UBND huyện lần thứ 35 khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 02 tháng 7 năm 2024, UBND huyện Bạch Thông tổ chức phiên họp lần thứ 35 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 6, tổng nhất nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2024. Ông Hà Kim Oanh - Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có ông Hoàng Hữu Khôi - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; bà Nguyễn Thị Dâng - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; các Thành viên UBND huyện, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Bạch Thông, lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp, cấp phó các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện.

Sau khi thảo luận, tiếp thu các ý kiến phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THÁNG 6/2024

1. Ưu điểm

UBND huyện đã triển khai, điều hành và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; các cơ quan, đơn vị đã chủ động tham mưu, phối hợp, triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách; công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ họp giữa năm HĐND huyện diễn ra vào ngày 27/6 đảm bảo về nội dung và thời gian, yêu cầu các nhiệm vụ. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục duy trì ổn định và giữ vững. Kết quả như sau:

Diện tích các cây trồng chính, vụ xuân đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Tổng đàn vật nuôi cơ bản phát triển ổn định, riêng đàn lợn giảm do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát nhanh tại các xã, thị trấn; trồng rừng cơ bản hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch. Thu ngân sách đạt khá, kết quả thu đạt 61,18%KH năm. Tiến độ thực hiện và giải ngân vốn các chương trình MTQG đến hết tháng 6 đạt 36,530,048,097/135,065,648,642 đồng, đạt 27,04%KH.

Ngành Giáo dục và Đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2023-2024; phối hợp tổ chức thành công, an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; công tác thông tin, tuyên truyền được thực hiện thường xuyên; làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân; chế độ, chính sách cho người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người có uy tín được triển khai kịp thời; huyện tổ chức thành công Đại hội đại biểu các DTTS huyện Bạch Thông lần thứ IV, năm 2024; Diễn đàn trẻ em huyện năm 2024. Phối hợp tổ chức Lễ phát động thành hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Hội nghị lấy ý kiến sửa chữa, tôn tạo di tích lịch sử Đồn Phủ Thông.

Công tác tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo quy định. Chỉ đạo thường xuyên việc thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính và chuyển đổi số, Đề án 06. Duy trì thực hiện các hoạt động tư pháp. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

và phòng, chống tham nhũng được quan tâm. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công diễn tập điểm cấp tỉnh tại xã Lục Bình.

2. Một số tồn tại, hạn chế

Tháng 6, Dịch tả lợn Châu phi tiếp tục bùng phát trên địa bàn huyện, một số dự án chăn nuôi lợn phải chuyển sang thực hiện nhiệm vụ khác, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn. Vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng, phát triển kinh tế tập thể, chương trình OCOP còn hạn chế. Chất lượng tham mưu chưa cao, chưa kịp thời, thiếu chủ động; công tác phối hợp chưa nhịp nhàng, đồng bộ. Một số nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Lãnh đạo UBND huyện tại phiên họp lần thứ 34 chưa đảm bảo tiến độ (*chi tiết tại Biểu 02 gửi kèm*).

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 7 NĂM 2024

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2024 và thời gian tiếp theo, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện kịp thời các nhiệm vụ UBND huyện, Lãnh đạo UBND huyện, ngành dọc cấp trên giao và thực hiện, tham mưu thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Nhiệm vụ chung

Khẩn trương rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu năm 2024 đã đề ra; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Tiếp tục chỉ đạo chăm sóc các cây trồng, vật nuôi, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh; khẩn trương làm đất ngay sau thu hoạch, đảm bảo sản xuất vụ mùa đúng khung thời vụ, quan tâm chất lượng giống, phân bón. Làm tốt công tác tuần tra, quản lý, bảo vệ và PCCR. Chủ động ứng phó khi thiên tai xảy ra và khẩn trương khắc phục, hỗ trợ thiệt hại do các đợt thiên tai xảy ra trên địa bàn huyện.

Tổ chức thực hiện tốt các các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình MTQG và giải ngân vốn đầu tư. Tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh theo kế hoạch; nhất là đối với các xã, thôn đăng ký về đích năm 2024.

Thực hiện nghiêm túc công tác đôn đốc thu và chống thất thu ngân sách nhà nước. Quản lý chi ngân sách chặt chẽ, chủ động, tiết kiệm, đúng quy định và trong phạm vi dự toán được giao. Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công thuộc theo phân cấp. Chuẩn bị tốt các nội dung cho công tác thanh tra, kiểm toán. Thực hiện kịp thời công tác bồi thường GPMB các công trình, dự án trên địa bàn, không để ảnh hưởng đến tiến độ các công trình, dự án.

Chủ động triển khai tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên người; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Duy trì tốt công tác tuyên truyền theo định hướng; khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ Đề án phát triển du lịch huyện năm 2024.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chế độ chính sách đối với người có công, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người lao động. Tổ chức thực hiện các hoạt động nhân dịp kỉ niệm 77 năm ngày thương binh liệt sỹ. Triển khai các nguồn hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Phối hợp tổ chức tốt công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn theo hợp đồng ở nước ngoài.

Tiếp tục thực hiện tốt các Chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn; giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, người có uy tín.

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06 trên địa bàn năm 2024. Tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện của năm 2024.

Bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tổ chức thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 76 năm trận công Đồn Phủ Thông.

2. Nhiệm vụ cụ thể

Các Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; bám nắm tình hình, có ý kiến chỉ đạo, đôn đốc đối với các xã, thị trấn được giao phụ trách. Phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ và những vấn đề nổi cộm, phát sinh ở cơ sở; tham mưu giải pháp thực hiện những nhiệm vụ cấp bách, đột xuất thuộc thẩm quyền, vượt thẩm quyền UBND huyện.

Các phòng, ban, đơn vị chủ động, phối hợp tốt với các đơn vị liên quan để nâng cao chất lượng hiệu quả các nhiệm vụ được giao; chất lượng tham mưu các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, bảo đảm tiến độ và thời hạn giao. Bám sát kế hoạch năm, tập trung thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt. Chuẩn bị xây dựng kế hoạch năm 2025 sát chức năng nhiệm vụ và nhu cầu từ cơ sở.

Một số nhiệm vụ cụ thể trong tháng 7 giao cho các cơ quan, đơn vị tại Biểu 01 đính kèm Thông báo này. Các đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện và chủ động báo cáo kết quả về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND huyện) **chậm nhất ngày 30/7/2024** để chuẩn bị cho phiên họp thứ 36.

UBND huyện thông báo tới các phòng, ban, đơn vị biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- Thường trực Huyện uỷ;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Ủy ban MTTQVN huyện;
- Các Ủy viên UBND huyện;
- Các phòng ban, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện;
- Hạt Kiểm lâm huyện Bạch Thông;
- Lãnh đạo, Chuyên viên VP HĐND&UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Thành Trung

BIỂU 01: GIAO NHIỆM VỤ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THÁNG 7/2024
(Kèm theo Thông báo số /TB-UBND ngày tháng 7 năm 2024 của UBND huyện)

TT	Đơn vị thực hiện	Nội dung công việc	Yêu cầu thời gian hoàn thành
1	Phòng Nông nghiệp & TPNT	Tiếp tục tham mưu UBND huyện phương án hỗ trợ, khắc phục hậu quả thiên tai.	Trong tháng 7
		Triển khai điều tra mẫu về thu nhập trong dân	Tháng 7-8
		Tiếp tục phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện tham mưu Lãnh đạo UBND huyện hợp với các xã đang còn quản lý rừng chưa giao cho các hộ dân.	Xong trước 15/7
2	Trung tâm DVNN	Tiếp tục tham mưu kiểm soát Dịch tả lợn Châu Phi	Tiếp trong tháng 7
3	Phòng Kinh tế - Hạ tầng	Tiếp tục đẩy nhanh các bước triển khai thực hiện kế hoạch lát vỉa hè thị trấn Phủ Thông.	Trong tháng 7 (giao từ tháng 4)
		Tiếp tục tham mưu xử lý đối với cầu treo Nà Đán - Đôn Phong (đã giao từ tháng 5)	Tiếp trong tháng 7
		Tiếp tục tham mưu UBND huyện công tác quản lý chợ Phủ Thông	Tiếp trong tháng 7
4	Phòng Tài nguyên - Môi trường	Tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên - MT sớm có BC đánh giá tác động môi trường đối với 2 công trình Sân vận động và Trung tâm Văn hóa huyện.	Trong tháng 7
		Phối hợp tham mưu thủ tục đề nghị cấp giấy CNQSD đất trụ sở HU và Trụ sở HĐND&UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể...; Phòng phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, phương án triển khai thực hiện, đề xuất kinh phí thực hiện.	Tiếp tục thực hiện trong tháng 7
		Tiếp tục đôn đốc các xã theo dõi, quản lý việc hiến đất các công trình, dự án, thực hiện các thủ tục đề nghị chỉnh lý biến động đất đai; xử lý việc vi phạm trên đất đã thu hồi xây dựng các công trình. (giao từ tháng 5)	Trong tháng 7 và các tháng tiếp theo
		Tiếp tục tham mưu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất (tháng 8 hoàn thành); đề nghị Sở Tài nguyên - MT bổ sung một số dự án trong kế hoạch sử dụng đất	Tiếp tục trong tháng 7
5	Phòng Tài chính - Kế hoạch	Phối hợp với phòng Văn hóa – TT; Trung tâm Văn hóa - TT & TT huyện thanh toán xong chi phí tổ chức Lễ hội Lồng Tồng Phủ Thông 2024	Trước 15/7

		Tiếp tục chủ trì, hướng dẫn các đơn vị và tổng hợp việc kiểm kê tài sản	Trong tháng 7
		Tiếp tục phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT tham mưu UBND huyện phương án hỗ trợ khắc phục thiên tai từ ngân sách huyện.	Trong tháng 7
6	Ban QLDA ĐTXD	Tiếp tục phối hợp phòng Kinh tế - HT, phòng Tài nguyên - MT kiểm tra, xem xét lại khu đất trụ sở CA thị trấn Phủ Thông	Trong tháng 7
		Tiếp tục phối hợp với các đơn vị lập phương án bồi thường mặt bằng Trụ sở CA Dương Phong (xem xét kinh phí bồi thường cho dân).	Trong tháng 7
		Tiếp tục tham mưu giải quyết vướng mắc về đất và việc đấu nối với quốc lộ 3 công trình đường nội thị thị trấn Phủ Thông (giao từ tháng 5).	Tiếp tục thực hiện trong tháng 7
		Tiếp tục thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với bãi rác thị trấn Phủ Thông (giao từ tháng 5)	Tiếp tục thực hiện trong tháng 7
		Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện và bàn giao các công trình trường học trước năm học mới 2024-2025	Từ tháng 7
7	Hạt Kiểm lâm huyện	Tiếp tục phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện tham mưu cuộc làm việc của Lãnh đạo UBND huyện với các xã đang còn quản lý rừng chưa giao cho các hộ dân.	Xong trước 15/7
8	Phòng Giáo dục & Đào tạo	Rà soát nhu cầu thiết bị dạy và học tại các trường để chuẩn bị gói mua sắm năm 2024.	Trong tháng 7
		Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ hè cho đội ngũ giáo viên	Trong tháng 7
		Phối hợp với phòng Nội vụ rà soát biên động, luân chuyển giáo viên theo quy định trước năm học mới.	Trong tháng 7
		Đơn đốc các trường học và đơn vị thi công triển khai sửa chữa cơ sở vật chất trường theo kế hoạch, hoàn thành trước khai giảng năm học mới	Từ tháng 7
		Rà soát cơ sở vật chất 3 trường học xây dựng trường chuẩn năm 2024, báo cáo kết quả về UBND huyện.	Trong tháng 7
		Tiếp tục phối hợp các cơ quan liên quan xác minh việc đơn nặc danh thuộc lĩnh vực ngành quản lý, nhất là đơn phản ánh việc bổ nhiệm lãnh đạo quản lý trường học.	Tiếp trong tháng 7
9	Phòng Lao động - TBXH	Tiếp tục chủ trì, phối hợp với Trung tâm GDNN - GDTX triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề (giao từ tháng 5)	Tiếp trong tháng 7

		Phối hợp với Sở Lao động – TBXH tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu tốt việc đưa người lao động đi làm việc có thời hạn theo hợp đồng ở nước ngoài	Từ tháng 7
10	Phòng Văn hóa - Thông tin	Tham mưu ban hành kế hoạch năm 2024 thực hiện Đề án phát triển du lịch huyện Bạch Thông giai đoạn 2023 - 2030, định hướng đến năm 2045. <i>(giao từ đầu năm)</i>	Trước ngày 10/7
		Đề xuất chủ trương đầu tư “Không gian văn hóa Chợ Phủ”	Trước 11/7
		Tham mưu tổ chức hoàn thành cuộc thi sáng tác và phát hành biểu trưng Logo “huyện Bạch Thông”	Trong tháng 7
		Tham mưu chỉ đạo chuyển đổi số xã Vi Hương và Quang Thuận đảm bảo hoạt động hiệu quả.	Trong tháng 7
		Tiếp tục tham mưu triển khai phong trào văn hóa nghệ thuật quần chúng; Hướng dẫn thành lập các câu lạc bộ văn hóa, thể dục thể thao các xã, thị trấn. <i>(giao từ tháng 5)</i>	Trong tháng 7
		Xây dựng đề cương kế hoạch Lễ hội Lồng tồng Phủ Thông năm 2025	Trước 20/7
11	Trung tâm GDNN - GDTX huyện	Tiếp tục phối hợp với phòng Lao động - TB&XH tổ chức triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn. <i>(giao từ tháng 5)</i>	Tiếp trong tháng 7
		Tiếp tục phối hợp với P.Lao động-TB&XH rà soát đối tượng, chuẩn bị công tác mua sắm trang thiết bị phục vụ cho mở lớp đào tạo nghề <i>(giao từ tháng 5)</i>	Tiếp trong tháng 7
12	Phòng Nội vụ	Tham mưu LĐ UBND huyện làm việc với các tổ chức Hội	Trong tháng 7
		Tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan xem xét việc phân giao nhiệm vụ của các xã, thị trấn đối với cán bộ khuyến nông cấp xã.	Trong tháng 7
		Bổ sung nội dung Hướng dẫn đánh giá cuối năm đối với kế toán kiêm nhiệm nhiều đơn vị: “lấy ý kiến đánh giá của Thủ trưởng các đơn vị kiêm nhiệm”.	dự thảo trong tháng 7
		Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị hoàn thành lưu trữ hồ sơ năm 2023. Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc bàn giao hồ sơ lưu trữ đầy đủ khi chuyển công tác.	Trong tháng 7
		Chủ trì, phối hợp với phòng GD&ĐT rà soát biến động, luân chuyển lãnh đạo quản lý, giáo viên các trường học theo quy định.	Trong tháng 7

		Tiếp tục phối hợp với phòng GD-ĐT thẩm tra hồ sơ đánh giá, xếp loại lãnh đạo quản lý, giáo viên các trường học, năm học 2023-2024 và xét thi đua năm học.	Trong tháng 7
13	Tư pháp	Tham mưu tổ chức thực hiện tốt công tác PBGDPL	Thường xuyên
		Thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính	Thường xuyên
14	Thanh tra	Nắm tình hình giải quyết các đơn thư; nâng cao trách nhiệm và chủ động báo cáo tình hình thực hiện đối với các nhiệm vụ Lãnh đạo UBND huyện giao.	Thường xuyên
15	Công an huyện	Tiếp tục chủ động tham mưu thực hiện xây dựng trụ sở Công an cấp xã	Theo kế hoạch
		Chỉ đạo lực lượng công an cấp xã nắm chắc tình hình địa bàn, xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở	Thường xuyên
16	Văn phòng HĐND&UBND	Tiếp tục phối hợp với P.TN-MT và các đơn vị liên quan về đo đạc, thủ tục cấp GCN QSDĐ trụ sở HĐND-UBND	Tiếp trong tháng 7
		Tổ chức thực hiện hoàn thành 01 nội dung CTMTQG vùng đồng bào dân tộc thiểu số	Trong tháng 7

BIỂU 02: ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 6/2024*(Kèm theo Thông báo số: /TB-UBND ngày tháng 7 năm 2024 của UBND huyện)*

TT	Đơn vị thực hiện	Nội dung công việc	Yêu cầu thời gian hoàn thành	Tiến độ thực hiện			Đánh giá chung tháng 6/2024
				Hoàn thành đúng thời gian	Đang thực hiện	Chưa thực hiện	
1	Phòng Nông nghiệp & TPNT	Tham mưu Lãnh đạo UBND huyện hợp với các xã về phương án hỗ trợ, khắc phục hậu quả thiên tai (mời các xã có thiệt hại và các phòng liên quan họp thống nhất)	Trong tháng 6		X		Khá
		Tham mưu tổ chức cuộc làm việc với 14 xã, thị trấn để giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất cây vụ đông.	Trước 15/6	X			
		Triển khai điều tra mẫu về thu nhập trong dân	Trong tháng 6		X		
		Tham mưu UBND huyện phê duyệt các dự án hỗ trợ sản xuất vốn chương trình MTQG Phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS & MN. Dừng triển khai các dự án chăn nuôi lợn do Dịch tả lợn CP, chuyển sang sản xuất cây trồng vụ đông và các dự án khác.	Trong tháng 6		X		
		Phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện tham mưu Lãnh đạo UBND huyện hợp với các xã đang còn quản lý rừng chưa giao cho các hộ dân.	Trong tháng 6		X		
2	Trung tâm DVNN	Tham mưu giải pháp kiểm soát Dịch tả lợn Châu Phi (xây dựng kế hoạch thực hiện, huy động lực lượng, phân giao nhiệm vụ các đơn vị; cấp xã thành lập tổ tiêu hủy lợn bệnh, ..)	Trong tháng 6	X			Tốt
		Đối với dự án trồng mới cây cam, hộ nào đã đăng ký mà không nhận giống thì ký biên bản.	Trong tháng 6	X			

3	Phòng Kinh tế - Hạ tầng	Tham mưu UBND huyện việc đấu thầu hay tiếp tục gia hạn đối với đơn vị quản lý chợ Phủ Thông? Báo cáo LĐ UBND trước ngày 15/6 và xin ý kiến thành viên UBND và BTV HU.	Trước 15/ 6	X			
		Tham mưu văn bản gửi Quản lý đường bộ 1.4 về công tác phối hợp trong xác nhận, nghiệm thu khối lượng xử lý sạt lở QL3 qua huyện.	Trong tháng 6	X			
		Tham mưu cuộc làm việc của Lãnh đạo UBND huyện với thị trấn Phủ Thông về quản lý Nghĩa trang thị trấn Phủ Thông.	Trong tháng 6 (giao từ tháng 4)	X			
		Tiếp tục đẩy nhanh các bước triển khai thực hiện kế hoạch lát vỉa hè thị trấn Phủ Thông	Trong tháng 6 (giao từ tháng 4)	X			
		Tiếp tục tham mưu báo cáo tình về việc huyện không bố trí được nguồn lực thực hiện di chuyển cầu treo Nà Đán - Đôn Phong (nêu căn cứ, dự toán và lý do cụ thể không bố trí được vốn).	Trong tháng 6		X		
		Tham mưu cuộc làm việc của Lãnh đạo UBND với xã Đôn Phong, VH-TT, KT-HT về du lịch Bản Chiêng.	Trong tháng 6	X			
		Tham mưu báo cáo Sở Xây dựng về rà soát, phân loại đô thị	Trong tháng 6	X			
		Xin ý kiến Sở Xây dựng về 5 quy hoạch		X			
4		Phối hợp với sở TN-MT sớm có BC đánh giá tác động môi trường đối với 2 công trình Sân vận động và Trung tâm Văn hóa huyện.	Trong tháng 6		X		
		Mời Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh phối hợp với huyện về cấp giấy CNQSD đất trụ sở HU và Trụ sở HĐND-UBND; Phòng phối hợp với các đơn vị (TC-KH, VP HU, VP HĐND-UBND) xây dựng kế hoạch, phương án triển khai thực hiện.	Tiếp tục thực hiện trong tháng 6		X		

Tốt

Khá

	Phòng Tài nguyên - Môi trường	Tiếp tục đôn đốc các xã theo dõi, quản lý việc hiến đất các công trình, dự án, thực hiện các thủ tục đề nghị chỉnh lý biên độ đất đai; xử lý việc vi phạm trên đất đã thu hồi xây dựng các công trình.	Trong tháng 6 và các tháng tiếp theo				X		
		Tiếp tục tham mưu triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn các xã, thị trấn trong Quý II và Quý IV năm 2024 (khi kế hoạch được ban hành).	Trong tháng 6	X					
		Tiếp tục tham mưu xây dựng giá đất cụ thể các công trình, trước mắt là công trình GPMB trụ sở CA xã Dương Phong.	Trong tháng 6	X					
		Tham mưu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất (tháng 8 hoàn thành); đề nghị Sở TN-MT bổ sung một số dự án trong kế hoạch sử dụng đất	Từ tháng 6			X			
5	Phòng Tài chính - Kế hoạch	Tham mưu UBND huyện giao Phòng GD-ĐT kiểm tra và lập dự toán khoán giếng cho 5 trường học.	Trong tháng 6	X				Khá	
		Chủ trì, hướng dẫn các đơn vị và tổng hợp việc kiểm kê tài sản	Trong tháng 6			X			
		Tiếp tục tham mưu đề xuất phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch.	Trong tháng 6	X					
		Tiếp tục phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT tham mưu UBND huyện phương án hỗ trợ khắc phục thiên tai từ ngân sách huyện.	Trong tháng 6				X		
6	Ban QLDA ĐTXD	Phối hợp P.KT-HT, TN-MT xem lại đất trụ sở CA thị trấn Phú Thông	Trong tháng 6			X		Khá	
		Tiếp tục phối hợp với P.Tài nguyên và Môi trường thực hiện GPMB các công trình theo quy định, nhất là thủ tục đối với các diện tích dân hiến đất.	Trong tháng 6			X			

		Phối hợp với các đơn vị lập phương án bồi thường mặt bằng Trụ sở CA Dương Phong trước 20/6 (nếu chưa xong thì xem xét ứng trước để bồi thường cho dân).	Trước 20/6		X		
		Tham mưu giải quyết vướng mắc về đất và việc đấu nối với quốc lộ 3 công trình đường nội thị thị trấn Phủ Thông	Tiếp tục thực hiện trong tháng 6		X		
		Tiếp tục thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với bãi rác thị trấn Phủ Thông.	Tiếp tục thực hiện trong tháng 6		X		
7	Hạt Kiểm lâm huyện	Phối hợp với Phòng NN&PTNT huyện tham mưu cuộc làm việc của Lãnh đạo UBND huyện với các xã đang còn quản lý rừng chưa giao cho các hộ dân.	Trong tháng 6	X			Tốt
8	Phòng Giáo dục & Đào tạo	Tiếp tục hoàn thiện bàn giao, đưa vào sử dụng trang thiết bị dạy và học tại các cơ sở giáo dục (gói 2) bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Chuẩn bị gói mua sắm năm 2024.	Trong tháng 6	X			Tốt
		Phối hợp với Phòng Nội vụ hướng dẫn đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên các trường học cuối năm học.	Trong tháng 6	X			
		Kiểm tra và lập dự toán khoan giếng cho 5 trường học.	Trong tháng 6	X			
		Tham mưu thành lập đoàn kiểm tra việc tràn nước khi trời mưa tại Trường Mầm non Dương Phong		X			
		Chủ động và phối hợp các cơ quan liên quan xác minh việc đơn nặc danh thuộc lĩnh vực ngành quản lý, nhất là đơn phản ánh việc bổ nhiệm lãnh đạo quản lý trường học.	Trong tháng 6		X		
9	Phòng Lao động - TBXH	Tiếp tục Chủ trì, phối hợp với Trung tâm GDNN - GDTX triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề;	Trong tháng 6		X		Khá
		Tiếp tục hướng dẫn thành lập câu lạc bộ liên thể hệ năm 2024 (ít nhất mỗi xã thành lập 01 câu lạc bộ).	Trong tháng 6 (giao từ tháng 4)		X		

10	Phòng Tư pháp	Phối hợp với Công an huyện tham mưu xử lý quyết định xử phạt vi phạm hành chính sai thẩm quyền.	Trong tháng 6		X		Khá
11	Phòng Văn hóa – Thông tin	Tiếp tục tham mưu kế hoạch thực hiện Đề án phát triển du lịch huyện Bạch Thông giai đoạn 2023 - 2030, định hướng đến năm 2045.	Trong tháng 6 (giao từ đầu năm)		X		Khá
		Tiếp tục tham mưu xây dựng nhiệm vụ thực hiện kinh phí được phân bổ năm 2024: 1 tỷ đồng (trừ phần đối ứng thực hiện dự án tại Đôn Phong).	Trong tháng 6		X		
		Tiếp tục tham mưu triển khai phong trào văn hóa nghệ thuật quần chúng; Hướng dẫn thành lập các câu lạc bộ văn hóa, thể dục thể thao các xã, thị trấn.	Trong tháng 6		X		
		Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng điểm du lịch Bản Chiêng	Trong tháng 6		X		
12	Trung tâm GDNN - GDTX huyện	Tiếp tục phối hợp với phòng Lao động - TB&XH tổ chức triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn.	Trong tháng 6		X		Khá
		Tiếp tục phối hợp với phòng Lao động - TB&XH rà soát đối tượng, chuẩn bị công tác mua sắm trang thiết bị phục vụ cho mở lớp	Trong tháng 6		X		
13	Phòng Nội vụ	Phối hợp các đơn vị liên quan xem xét việc phân giao nhiệm vụ của các xã, thị trấn đối với cán bộ khuyến nông cấp xã.	Trong tháng 6		X		Tốt
		Tiếp tục cập nhật số liệu thường xuyên các đối tượng diện tinh giản biên chế	Trong tháng 6 và các tháng tiếp theo	X			
		Phối hợp với phòng GD-ĐT hướng dẫn đánh giá, xếp loại lãnh đạo quản lý, giáo viên các trường học, năm học 2023-	Trong tháng 6	X			

		2024					
14	Ban CHQS	Chuẩn bị các điều kiện cho diễn tập điểm cấp tỉnh xã Lục Bình	Trước 20/6	X			Tốt
15	Công an huyện	Tiếp tục chủ động tham mưu thực hiện xây dựng trụ sở Công an cấp xã (<i>tại thị trấn Phú Thông, Quang Thuận, Dương Phong, Sỹ Bình</i>)	Theo kế hoạch		X		Tốt
		Phối hợp với Quân sự huyện tập luyện theo kịch bản diễn tập điểm cấp tỉnh xã Lục Bình	Trước 20/6	X			
16	Văn phòng HĐND&UBND	Rà soát nhu cầu hỗ trợ nhà ở thuộc chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào...	Trong tháng 6	X			Khá
		Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện phục vụ Kỳ họp giữa năm HĐND huyện	Trong tháng 6	X			
		Phối hợp với phòng TN-MT và các đơn vị liên quan về đo đạc, thủ tục cấp GCN QSDĐ trụ sở HĐND&UBND	Trong tháng 6		X		